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HAGSMUNARÁÐ OG VERKEFNARÁÐ

• Könnunin var send til hagsmunaráðs og verkefnaráða

• Könnun send með pósti 14. mars 2019 og ítrekun tvisvar

• Alls sent til 74 einstaklinga

• 61% svörun

• Landeigendur, Viðskiptamannaráð og starfsmenn Landsnets voru 
einnig spurð en svörin aðskilin



TEXTI Í KYNNINGU Á KÖNNUN

Endurmat á samráði Landsnets við hagsmunaaðila

Þessi könnun er send til þátttakenda í hagsmunaráði, viðskiptamannaráði 
og verkefnaráðum. 

Landsnet mótaði nýja stefnu varðandi samráð við hagsmunaaðila haustið 
2017. Tilgangurinn er að eiga virkara samtal við hagsmunaaðila, auka 
skilning á sjónarmiðum allra aðila og bæta upplýsingaflæði. Meðal annars 
var stofnað nýtt hagsmunaráð og sett voru á fót verkefnaráð fyrir stærri 
verkefni. Landsnet vinnur nú úttekt á því hvernig til hefur tekist fram til þessa 
og verða niðurstöður nýttar í endurmati á verkferlum.

Hér á eftir eru 12 spurningar sem við biðjum þig um að svara. Hægt er að 
sleppa því að svara einstökum spurningum. Svörin eru ekki rekjanleg til 
þátttakenda.

























OPNAR SPURNINGAR

• Þetta er klárlega þarfur og góður vettvangur fyrir hagsmunaaðila að 
koma fram sjónarmiðum sínum og heyra ólík sjónarmið 

• Vel framkvæmt

• Hefur mætt væntingum mínum

• Meiri upplýsingar heim í hérað

• Gott að fá svona sýn á verkefnin og vera tengdur þeim gegnum þetta 
ferli

• Frábært og heldur fólki upplýstu sem skiptir öllu máli

• Gott að hafa svona hagsmunaráð 



OPNAR SPURNINGAR 

• Stefnan mætti vera skýrari, hvers er vænst, hvernig verður vinnan í 
framhaldinu

• Ekki enn komið fram hvaða áhrif þessi vinna mun hafa 

• Óskýrt hvernig samantekt athugasemda er og útskýringar á viðbrögðum 
við þeim

• Vantar að fá meira innlegg frá öðrum en starfsmönnum Landsnets



OPNAR SPURNINGAR

• Fundirnir eru stuttir en mætti lengja með meiri hópavinnu

• Það líður nokkuð langur tími á milli funda sem gerir það að verkum að fólk 
dettur dálítið út

• Tillaga um lokaða facebook síðu fyrir ráðið þar sem fréttamolum og 
upplýsingum væri komið reglulega á framfæri

• Stundum nokkuð þungir fundir með mjög tæknilegum upplýsingum

• Hafa meira rafrænt

• Ánægja með vinnufund (world café fyrirkomulag)


